



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินรอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวสุพัชร แก้วกิม)
สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

บัญชีรายละเอียดการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
 แบบทำยประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
๑	นายทวี จันทร์โท	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
๒	นายไชยยุทธ มะเกลี้ยง	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๓	นายเกียรติพร แก้วกวน	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๔	นายเจริญ สัจจร	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๕	นางปิยรัตน์ ชลมุณี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๖	นางสาภาภรณ์ ธนาวุฒิ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๗	นายวิรัตน์ สมัยแก้ว	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
๘	นายวิชัย พูนทอง	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๙	นางผกามาศ ศรีอักษร	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๐	น.ส.ปิยะพร ดิษณเมือง	นวก.สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๑	นางสุพิช ด้วงช่วย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๒	นายคมศักดิ์ ทองอยู่	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นางจินตนา วิทยาพันธ์	นวก.สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๔	นายวรุต พูลสวัสดิ์	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๕	นางพวงผกา พันธุ์สนิท	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๖	น.ส.จิตติมา สมากม	จพ.ทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๗	นายพัฒนา พูนพั่ง	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๘	นางอาภรณ์ นุราภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๙	นางอำพร พูนทอง	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๐	นางสาววิลาวัลย์ บุญยงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๑	นางอนงค์นาฏ คำนวน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๒	นางวลินดา เปี้ยตี	นวก.สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๓	นายเกษมศักดิ์ ทองนุ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๔	นายวิระ ชำนาญแป้น	จพ.ทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๒๕	นายสมชาย แสงวิเชียร	นวก.สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น